

Như thế nào là một luật sư tranh tụng giỏi?

Pháp luật Việt Nam không có một quy định cụ thể nào định nghĩa về **luật sư tranh tụng**. Tuy nhiên trong thực tiễn hành nghề, luật sư tranh tụng có thể tạm hiểu là các luật sư đại diện khách hàng tham gia tố tụng tại trọng tài, tòa án hay đại diện các bên tham gia thương lượng, hòa giải với chủ thể khác. Vậy như thế nào là một **luật sư tranh tụng giỏi**?

Một luật sư tranh tụng giỏi trước hết phải là một **luật sư giỏi**, có kiến thức pháp luật phổ quát và có kiến thức chuyên môn sâu về một hoặc một số lĩnh vực pháp luật nhất định. Luật sư tranh tụng dù hoạt động chuyên môn sâu ở lĩnh vực nào, cũng cần có nền tảng pháp luật chung vững chắc. Tuy nhiên, vũ khí sắc nhọn của một luật sư tranh tụng giỏi chính là ở kiến thức chuyên môn sâu của mình. Dựa vào kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn đó, luật sư có thể dễ dàng nhận ra được đâu là bất lợi và lợi thế cho vụ việc mình đang giải quyết, nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong quá trình tranh tụng mà khách hàng mình mong đợi.

Bên cạnh đó, người luật sư phải có những phẩm chất, kỹ năng của người tranh tụng, và có thể nói khả năng hùng biện là không thể thiếu ở luật sư tranh tụng. Nếu kiến thức pháp lý là thứ vũ khí sắc nhọn, thì luật sư tranh tụng giỏi phải biết dùng kỹ năng của mình để sử dụng tốt nhất vũ khí sắc nhọn đấy. Kỹ năng của luật sư tranh tụng cần được rèn luyện qua thời gian. Mỗi luật sư tranh tụng sẽ có cách riêng, hoặc mềm mỏng hoặc cứng rắn để thể hiện lập luận, quan điểm của mình và thuyết phục những người có thẩm quyền ra quyết định có lợi nhất đối với thân chủ dựa trên những chứng cứ khách quan và quy định của pháp luật.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, các vụ án có yếu tố nước ngoài và phải sử dụng ngoại ngữ trong tranh tụng ngày càng tăng. Do đó, luật sư tranh tụng giỏi hiện nay còn phải thông thạo ngoại ngữ. Điều này sẽ giúp luật sư tranh tụng có thể truyền đạt được hết nội dung mình muốn trình bày. Đôi khi, luật sư có thể nhờ đến sự trợ giúp của phiên dịch, thông dịch. Tuy nhiên, việc chuyển tải nội dung thông qua người thứ ba sẽ có những hạn chế nhất định và đôi khi không thể truyền đạt hết ý mà luật sư tranh tụng muốn thể hiện hoặc ngược lại người phiên dịch không hiểu hay diễn đạt hết ý mà luật sư trình bày.

Cuối cùng, luật sư tranh tụng giỏi phải thành thạo các bước cần thiết của quá trình tranh tụng. Để làm được điều này, luật sư tranh tụng được yêu cầu phải có kỹ năng nghiên cứu, chuẩn bị hồ sơ, kỹ năng giải quyết tình huống phát sinh bất ngờ trong quá trình tranh tụng. Ngoài ra, luật sư tranh tụng giỏi còn cần sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị, máy tính hỗ trợ quá trình tranh tụng của họ.

Để trở thành luật sư tranh tụng giỏi, luật sư cần tích lũy, trau dồi kiến thức, kỹ năng của mình trong suốt quá trình hành nghề. Từ đó, xây dựng uy tín, thương hiệu của một người luật sư tranh tụng.

Nếu đang khó khăn trong việc tìm kiếm luật sư tranh tụng giỏi, vui lòng liên hệ với chúng tôi: P & Các Cộng Sự là **một công ty tư vấn chuyên nghiệp** được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. P & Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những **công ty tư vấn chuyên về pháp luật kinh**

doanh hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như ***Lao động và Việc làm, Thuế, Mua bán và Sáp nhập, Tranh tụng***. Chúng tôi tự tin mang đến dịch vụ tốt nhất đến khách hàng đối với các lĩnh vực nêu trên.